



สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒

วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ศาสตราจารย์นิติวัชร์ เรืองพานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ	นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ดิฉกรรณกิจอื่น จึงได้มอบหมายอุปนายก- สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน	ที่ประชุมทราบ
2	ประธาน	ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551 วันที่ 28 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ จึงขอเชิญกรรมการทุกท่านเข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2551 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ และขอเชิญร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาเกิตติมศักดิ์ ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 18.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม C โรงแรมโซฟิเทล-เซนทาราแกรนด์ ลาดพร้าว รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กองกลางได้นำส่งบัตรเชิญและหนังสือเชิญกรรมการทุกท่านร่วมฉายพระรูปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 โดยสามารถติดต่ออิมชุดครุยได้ที่กองกลางพร้อมทั้งขอเชิญร่วมเดินแถวขบวนบัณฑิตเพื่อเป็นเกียรติแก่บัณฑิต ซึ่งจะมีการตั้งแถวขบวน ณ ศูนย์เรียนรวม 3 และร่วมเดินแถวไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	<p>1. คณะวิศวกรรมศาสตร์และกองกิจการนิสิตได้รับคัดเลือกผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แก่ ผลงานด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้วยการให้สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากโครงการวิศวกรรมสู่การแข่งขัน และผลงานด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษาแบบองค์รวมของกองกิจการนิสิต เรื่อง รูปแบบการพัฒนานิสิตแบบองค์รวมด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการบัณฑิตยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>2. คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ ร่วมด้วยอธิการบดีและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เวลา 17.40 น. เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงอุทิศกำลังพระวรกายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวไทย และกราบบังคมทูลถวายรายงานเกี่ยวกับสิทธิบัตรที่ควบคุมความหอมในข้าว โดยสืบเนื่องมาจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ค้นพบยีนที่ควบคุมความหอมในข้าว และสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกาได้ออกสิทธิบัตรให้เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 ขณะนี้กำลังดำเนินการยื่นขอจดสิทธิบัตรของยีนที่ควบคุมความหอมในข้าวในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งทวีปยุโรป เอเชียและออสเตรเลีย</p>	ที่ประชุมทราบ
4	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	การขออนุมัติแผนการรับนิสิตใหม่ นิสิตทั้งหมด และนิสิตผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2552-2554	<p>ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ โดยมีข้อคิดเห็น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> เมื่อพิจารณาแผนการรับนิสิตเปรียบเทียบกับจำนวนรับจริงซึ่งมีตัวเลขแตกต่างกัน มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องพิจารณาศึกษาแนวทางหรือวิธีการ เพื่อให้จำนวนนิสิตที่รับเข้าเป็นไปตามเป้าหมายของแผนที่กำหนด เสนอให้มีการประเมินลักษณะของกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ ว่าสาขาใดควรจะมีการขยายตัวในปริมาณมากน้อยเพียงใดและสาขาใดจำเป็นต้องปรับลดปริมาณของการรับเข้าหรือปรับรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ออกคล้องกับ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4 (ต่อ)			<p>ความต้องการและการเจริญเติบโตของประเทศ รวมถึงการลดลงของจำนวนประชากรในปัจจุบัน</p> <p>3. เสนอให้มีการระดมสมองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการกำหนดเป้าหมายหรือทิศทางของมหาวิทยาลัยในอนาคต ภายใต้กรอบนโยบายของสภามหาวิทยาลัย</p> <p>4. การผลิตบัณฑิตนั้นต้องเน้นเรื่องคุณภาพเป็นสำคัญ ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในด้านประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย และเนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยประสบปัญหาในเรื่องจำนวนนิสิตและคุณภาพของการรับเข้า จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงและผลงาน เพื่อเพิ่มความนิยมในภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยอาจจัดจ้างผู้ชำนาญที่มีประสบการณ์จากภายนอกมาดำเนินการ</p>
5	คณะศึกษาศาสตร์	การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรปรัชญาคุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาสุศึกษา และนันทนกาลศึกษาไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 – 2554)	อนุมัติ
		การขออนุมัติปิดหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 5 หลักสูตร	อนุมัติ และมีข้อสังเกตว่า ในการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ คณะจะต้องจัดสรรอัตรากำลังเพื่อมารองรับการจัดการเรียนการสอน หากเปิดสอนไปแล้วไม่มีผู้สนใจเข้าศึกษา คณะมีแผนที่จะดำเนินการอย่างไรกับบุคลากรเหล่านี้ ดังนั้น จึงควรมีการทบทวนและวิเคราะห์เพื่อวางแผนในเรื่องดังกล่าวด้วย
6	คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ	<p>การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 - 2554) จำนวน 3 หลักสูตรคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและสุขภาพ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการเกษตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 	อนุมัติ
7	คณะเกษตร	การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552	<p>อนุมัติ โดยมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> หลักสูตรฯ มีเนื้อหาวิชาการทางด้านการจัดการธุรกิจการอาหารและการจัดการระบบบริการอาหารที่ดีมาก แต่ควรเพิ่มความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการคิดค้นทุนการผลิต ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการประกอบธุรกิจการอาหาร

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7 (ต่อ)			<p>2. เสนอให้ประสานขอความร่วมมือไปยังกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ในการพิจารณาส่งกลุ่มเป้าหมายเข้าศึกษา โดยอาจได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสำหรับเป็นทุนการศึกษาในหลักสูตรฯ เพื่อจะได้สร้างผู้ประกอบการร้านอาหารที่เป็นคนไทยได้ทำอาหารรสชาติไทยอย่างแท้จริงให้กับชาวต่างประเทศได้รับประทาน เนื่องจากที่ผ่านมาร้านอาหารไทยในต่างประเทศส่วนใหญ่ไม่ใช่ของคนไทยแต่ใช้ชื่อเป็นร้านอาหารไทย</p> <p>3. เสนอให้เพิ่มรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร โดยให้ความสำคัญในเรื่องของการผลิตวัตถุดิบซึ่งสามารถดำเนินการร่วมกับภาควิชาพืชสวน วิทยาศาสตร์-การอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และจัดจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศมาร่วมสอนในหลักสูตร รวมถึงพิจารณาขยายความร่วมมือกับต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน เพื่อเพิ่มศักยภาพและความพร้อมของหลักสูตรให้สามารถรองรับการดำเนินธุรกิจทางด้านอาหารในการเป็นครัวไทยสู่ครัวโลก ตามนโยบายของรัฐบาล</p> <p>4. การเปิดการเรียนการสอนที่ตรงกับความต้องการของตลาดจะทำให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นแห่งแรกที่เปิดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร การเปิดรับนิสิตจึงควรเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ เนื่องจากคุณภาพที่ดีของบัณฑิตจะทำให้เกิดความเชื่อถือและไว้วางใจของสถานประกอบการ</p>
8	คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์	การขออนุมัติปิดโครงการปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	อนุมัติ
9	คณะวิศวกรรมศาสตร์	การขออนุมัติปิดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ	อนุมัติและมีข้อสังเกตว่าเนื่องจากการบริหารจัดการน้ำเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในด้านการเกษตร กรณีการเสนอขอปิดศูนย์ฯ ดังกล่าว จึงควรมีการระบุเหตุผลความจำเป็นประกอบข้อมูลที่นำเสนอ
10	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กำแพงแสน	อนุมัติแต่งตั้ง นางปรมปรีดี บุญรังษี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ระดับ 5 สังกัดสำนักหอสมุด กำแพงแสน ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กำแพงแสน สืบต่อจาก นางอัมพร รัตนภักดิ์ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี และมีข้อสังเกตดังนี้

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 (ต่อ)			<p>1. ปัจจุบันการดำเนินการสรรหาผู้บริหารหน่วยงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน ยังคงใช้วิธีดำเนินการสรรหาที่แตกต่างกันระหว่างหน่วยงานที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาและจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ในขณะที่การดำเนินงานของทุกหน่วยงานนั้นจะใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด</p> <p>2. สำนักหอสมุด กำแพงแสน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย โดยเฉพาะการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท-เอก ภายใตวิทยาเขต ดังนั้นจึงควรเน้นความสำคัญของผู้�้องครที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน</p>
		แต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์	<p>ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ ดังนี้</p> <p>1. เห็นชอบในนโยบายและภารกิจของสำนักบริการคอมพิวเตอร์</p> <p>2. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ สุขเฉลิม กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการ - ประธานสภาข้าราชการ มก. เป็นกรรมการ - ผู้แทน ก.บ.ม. มก. จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ - ผู้แทนข้าราชการและพนักงานในสำนักบริการ- คอมพิวเตอร์ ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ - ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ
		แต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร	<p>ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้</p> <p>1. เห็นชอบในนโยบายและภารกิจของสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร</p> <p>2. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ประกอบด้วย</p>

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 (ต่อ)		แต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานและวัฒนธรรมการเกษตร	<p>- นายมนตรี คงตระกูลเทียน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ</p> <p>- รองศาสตราจารย์ธานี พงศ์สุพัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการ</p> <p>- ประธานสภาข้าราชการ มก. เป็นกรรมการ</p> <p>- ผู้แทน ก.บ.ม. มก. จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ</p> <p>- ผู้แทนข้าราชการและพนักงานในสำนักพิพิธภัณฑสถานและวัฒนธรรมการเกษตร ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ</p> <p>- ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ</p>
		แต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด	<p>ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้</p> <p>1. เห็นชอบในนโยบายและภารกิจของสำนักหอสมุด</p> <p>2. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ประกอบด้วย</p> <p>- นายชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ</p> <p>- รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วรรณไกรโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการ</p> <p>- ประธานสภาข้าราชการ มก. เป็นกรรมการ</p> <p>- ผู้แทน ก.บ.ม. มก. จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ</p> <p>- ผู้แทนข้าราชการและพนักงานในสำนักหอสมุด ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ</p> <p>- ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ</p>
		แต่งตั้งกรรมการสรรหาคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์	<p>ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้</p> <p>1. เห็นชอบในนโยบายและภารกิจของคณะวิทยาศาสตร์</p> <p>2. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย</p>

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 (ต่อ)			<p>- นายธีรพงษ์ ตั้งธีระสุนันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ</p> <p>- ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ ปิติปัญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการ</p> <p>- ประธานสภาข้าราชการ มก. เป็นกรรมการ</p> <p>- ผู้แทน ก.บ.ม. มก. จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ</p> <p>- ผู้แทนข้าราชการและพนักงานในคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ</p> <p>- ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ</p>
		แต่งตั้งกรรมการสรรหาคณะบดีคณะวนศาสตร์	<p>ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้</p> <p>1. เห็นชอบในนโยบายและภารกิจของคณะวนศาสตร์</p> <p>2. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะวนศาสตร์ ประกอบด้วย</p> <p>- นายสมบัติ สานติจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ</p> <p>- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมภรณ์ ศรีผดุงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการ</p> <p>- ประธานสภาข้าราชการ มก. เป็นกรรมการ</p> <p>- ผู้แทน ก.บ.ม. มก. จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ</p> <p>- ผู้แทนข้าราชการและพนักงานในคณะวนศาสตร์ ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ</p> <p>- ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ</p>
		การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2551 (ครั้งที่ 11) จำนวน 3,937 คน ประกอบด้วย คุุณภักดิ์บัณฑิต 44 คน มหาบัณฑิต 1,983 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต 3 คน บัณฑิต จำนวน 1,907 คน และ (ครั้งที่ 12) จำนวน 72 คน ในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาต่างๆ ดังนั้นผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2551 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 11,477 คน	ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 (ต่อ)		ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ที่ประชุมทราบ
11	คณะกรรมการพิจารณาคำแห่งทางวิชาการ	การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ รวม 2 ราย	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 1. อนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย และรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย 2. รับทราบผลการประเมินตำแหน่งศาสตราจารย์ไม่ผ่าน จำนวน 2 ราย
12	สำนักทะเบียนและประมวลผล	การขอแก้ไขการอนุมัติให้ปริญญาแก่ นางสาวฐนัสภรณ์ คำรัมย์ และนายชัยรัตน์ เงินเนื้อดี	ประชุมทราบและเห็นชอบ และได้ให้ข้อคิดเห็นเพื่อความถูกต้องของข้อมูล รายชื่อนิสิตและลดขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานจึงเสนอให้สำนักทะเบียนและประมวลผลร่วมกับคณะดำเนินการตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงรวบรวมข้อมูลนำส่งกองกลางดำเนินการต่อไป
13	สำนักงาน ก.พ.ร.	ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 รวม 2 เรื่องคือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการพิจารณาปรับคะแนนในตัวชี้วัด 4.1.3 และสรุปเงินรางวัลทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดสรรจากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2551	ที่ประชุมทราบ และมีประเด็นคำถามเพิ่มเติม คือ ในการจ่ายเงินรางวัลส่วนที่เป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหาร สำหรับผู้บริหารระดับคณบดีนั้น การจัดสรรเงินรางวัลดังกล่าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จะครอบคลุมคณะที่ตั้งขึ้นโดยประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยหรือไม่ รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ได้ชี้แจงให้ทราบว่า การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ได้พิจารณาให้จัดสรรให้ผู้บริหารของหน่วยงานที่จัดตั้งโดยประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยตามประกาศคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2552
14	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ มก.	รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552	ที่ประชุมทราบ
15	คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ การส่งข้อความสั้นผ่านโทรศัพท์มือถือ	สรุปการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ส่งข้อความสั้นผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS)	
16	คณะเทคนิคการสัตวแพทย์	รายงานผลการดำเนินงานของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจำปี 2551	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17	งานประชาสัมพันธ์	สรุปข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2552	ที่ประชุมทราบ และได้มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยว่า ในโอกาสต่อไปควรมีการเสนอประเด็นพิจารณาในเรื่องของการสร้างหรือ ปรับปรุงภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อการเผยแพร่ชื่อเสียง โดยมีหัวข้อ พิจารณาประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การปรับปรุงในเรื่องคุณภาพภายใน และ การเผยแพร่ไปสู่สังคมภายนอกเพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในอนาคตต่อไป
18	นายธีรพงษ์ ตั้งธีระสุนันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ	สรุปผลการเสวนาพิเศษ เรื่อง “ทำไมต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการเงิน การบัญชี” เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล	
19	นายอนันต์ เกตรา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ	สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.มก.) กำหนดจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “เกษตรยุคใหม่กุมหัวใจเศรษฐกิจไทย” วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 13.00 น.	ที่ประชุมทราบ

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri